



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 18 ฉบับที่ 199 ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สวส. มทร.อีสานร่วมงาน ARIT Net#7



(ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สวส. มทร.อีสานร่วมงาน ARIT Net#7



เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน และคณะบุคลากร สวส. ร่วมงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 7 (ARIT Net#7) จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต ณ โรงแรมบางแสน เฮอมีเทจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ จัดโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” และ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินชั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

กิจกรรมห้องสมุด “Human Library” สัญจร



เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต Human Library ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุงบึก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบ Human Library ในการจัดโครงการครั้งนี้มีหนังสือมีชีวิต ที่แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้แก่นักเรียนจำนวน 10 รายการ อาทิ หนังสือมีชีวิต เรื่อง หนังสือมีชีวิต เรื่อง การเรียกขวัญภาค โดยนายไพโร เพราะผักแว่น หนังสือมีชีวิต เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนัย บุญไตรี หนังสือมีชีวิต เรื่อง เวลาชั้นฉาย โดยพระประวิทย์ อดตทีโป และสามเณรโรจนศักดิ์ พอมขุนทด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี